

สารจากบรรณาธิการ

วารสารสภาการพยาบาลฉบับนี้เป็นฉบับย่างเข้าปีที่สี่สิบสอง ถ้าเปรียบกับสตรี ถือได้ว่าอยู่ในวัยงาม ที่เพียบพร้อมด้านวิทยุติ และสติปัญญา หน้าที่ของกองบรรณาธิการจะพยายามเพาะบ่ม ดูแล และโอบอุ้มเพื่อให้วารสารสภาการพยาบาลเติบโตอย่างสมวัย งดงามและแข็งแรงเพื่อเป็นแหล่งและเป็นสื่อในการรับใช้สมาชิกในวิชาชีพได้อย่างมั่นคง ในการนี้ขอเชิญชวนสมาชิกในวิชาชีพทุกท่านมีส่วนร่วมด้วยการสมัครเป็นสมาชิก วารสารสภาการพยาบาลอย่างทั่วถึง

ช่วงเดือนเมษายนนี้วิชาชีพของเราได้สูญเสียบุคคลสำคัญซึ่งท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิชาชีพนานับประการ คือ ท่านอาจารย์ ดร. วรณวิไล จันทราภา กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล ท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนีประจำปี 2545 กองบรรณาธิการขอร่วมไว้อาลัยแด่ท่านอาจารย์ ด้วยกุศลผลบุญและคุณความดีทั้งหมดที่ท่านอาจารย์ได้กระทำมาตลอดชีวิต จงหนุนนำให้ดวงวิญญาณของท่านอาจารย์ได้สถิตอยู่ในสัมปรายภพด้วยเทอญ

วารสารการพยาบาลฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการอ้างอิงจากเดิมที่ใช้ระบบ APA มาเป็นระบบ Vancouver ขอให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะส่งบทความหรืองานวิจัยมาตีพิมพ์เผยแพร่ได้โปรดใช้ระบบ Vancouver ในการอ้างอิง ส่วนรายละเอียดขอให้ดูได้จากตัวอย่างท้ายเล่มค่ะ

ของฝากจากสภาการพยาบาลในฉบับนี้เกี่ยวกับเรื่องการต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ประจำปี 2550 ซึ่งมีรายละเอียดในการดำเนินการของสมาชิกทุกท่าน พร้อมทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอรับทุนสนับสนุน การไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2549-2550 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกที่มีความสนใจ กรุณาดูรายละเอียดท้ายเล่มค่ะ

สาระของวารสารฉบับนี้มีความน่าสนใจและมีความหลากหลายเช่นเคยทั้งด้านบทความและงานวิจัย เช่นสมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล งานวิจัยด้านบทบาทและสมรรถนะเชิงวิชาชีพได้แก่ บทบาทผู้นำพยาบาลทางคลินิกในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานแผลไฟไหม้-น้ำร้อนลวก ด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ รูปแบบหลักสูตรและความร่วมมือในการผลิตและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนการวิจัยกึ่งทดลอง ได้แก่ ผลของการกระตุ้นประสาทรับรู้สัมผัสต่อการตอบสนองเชิงพฤติกรรมมารับรู้ของผู้บาดเจ็บที่สมอง และอื่นๆ ล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น ไข่ไหมคะ? เชิญท่านเลือกอ่านได้ตามความสนใจ พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

รองศาสตราจารย์ ดร. สายพิน เกษมกิจวัฒนา
บรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาล